



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อาลัยบริเตนนิกา

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” รับใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ที่ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (อโศก) กรุงเทพฯ เสาร์มะรืนนี้ 24 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

ผู้อ่านท่านผู้เจริญ ความใฝ่ฝันปรารถนาของนักศึกษารุ่นพ่อแม่ของผมนั้นก็คือ เมื่อเรียนจบมีงานทำและมีครอบครัวแล้ว ก็ขอให้เงินเหลือเพื่อจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของสารานุกรมบริเตนนิกาสักชุดหนึ่ง ซึ่งสมัยนั้นมีราคาหลายหมื่นบาท เมื่อกลับตานั้นก็กลับไปสมัยเด็กยังเล็กอยู่ ผมจำภาพของสารานุกรมบริเตนนิกาและหนังสือชุดเวิร์ดอัลมาแนค ซึ่งเป็นหนังสือข้อมูลโลกประจำปีต่างๆ ตั้งเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยในตู้โชว์ที่บ้านของผมได้

แม้ว่าคนรุ่นผมไม่ได้นำข้อมูลจากสารานุกรมบริเตนนิกามาใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็อดใจหายไม่ได้ครับ เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ก็สัปดาห์ที่แล้วนี้เอง ที่บริษัทเอ็นไอ-โคพิเดียประกาศว่าจะหยุดการผลิตสารานุกรมชุดนี้ ผู้คนรุ่นพ่อรุ่นพี่ที่คุ้นชินกับภาพสารานุกรมบริเตนนิกาต่างบ่นว่าน่าเสียดายไปตามๆกัน ทั้งๆที่ย้อนหลังไปใน พ.ศ.2533 ก็เพียงเมื่อ 22 ปีก่อน สารานุกรมชุดนี้ในสหรัฐอเมริกาขายได้มากถึงแสนชุด

สาธารณูปโภคบริเตนนิกาพิมพ์ครั้งแรกระหว่าง พ.ศ.2321 รวมเวลาถึงวันนี้ก็ 234 ปีมาแล้ว
ปรับปรุงมาทั้งหมด 15 ครั้ง แต่แต่ละครั้งมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างละเอียดและถูกต้องจนได้รับความ
เชื่อถือมากที่สุด

สมัยก่อนตอนที่คณะของบริษัทบาลานซ์เดินทางไปเยือนประเทศใด ก็จะต้องซื้อเยลโล
เพจเจส หรือสมุดหน้าเหลืองของเมืองที่ไปเยือนเพื่อ เอาไว้ติดต่อหน่วยงานกลับไปในการสืบหา
ข้อมูล แต่ปัจจุบันทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับ ตั้งแต่โลกอุบัติอินเทอร์เน็ต สมุดหน้าเหลืองไม่มีประโยชน์
อันใดต่อการค้นคว้าหาข้อมูลของคณะของเราอีกต่อไป

นี่แหละครับคือความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มนุษย์อย่างเราต้องยอมรับ ต้องปรับตัว ใคร
ปรับตัวไม่ได้ หรือต่อต้านไม่ปรับตัวให้ไหลไปตามกระแสโลก ผู้นั้นก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างทุกข์
ทรมาน ไม่มีความสุข หรืออยู่อย่างทำใจไม่ได้ ผู้อ่านท่านลองเข้าไปสำรวจตรวจตราความคิดเห็น
ของผู้คนในโลกออนไลน์ ทั้งที่ตัวเองพิมพ์ข้อความบนแป้นคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปวิ่งวนบนโลก ไช
เบอร์อยู่แท้ๆ แต่หลายท่านก็ยังมีความคิดดัดจริตต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ฉันรุ่งเรืองเฟื่องฟูใหม่ๆ ตอนนั้นผมยังอยู่เมืองไทย บางวันผมก็ทำหน้าที่เปิดอีเมลล์
อ่านอีเมลล์ให้พ่อ พ.ศ.2540-2545 พ่อเขียนกระดาษให้คนไทยไปเรียนที่เมืองจีน ปรากฏว่ามีอีเมลล์
มาต่อว่าเยอะ ส่วนหนึ่งเป็นผู้คนที่ทนไม่ได้กับคำที่ว่าจีนจะเจริญ บั้นปลายทายต่อมา จีนเจริญ
ของแท้ เจริญจริงๆ ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านเหล่านั้นจะทำใจได้แล้วหรือยัง ตอนนี้อาอีกแล้ว
ต่อต้านพม่ากันน่าดู เขียนกันเต็มเน็ต ว่าพม่าไม่มีทางเขยิบขึ้นมาได้ ด้วยสามล้านแปดแสนห้า
หมื่นสองพันกับอีกสามสาเหตุ โอบย จะตายกันให้ได้ อีกสิบปีสิบปีข้างหน้า เมื่อพม่าเป็นประเทศ
ขั้นขั้น เคียงบ่าเคียงไหล่กับไทยในด้านเศรษฐกิจ หากท่านเหล่านั้นยังทุนทุรายรับไม่ได้กับความ
เปลี่ยนแปลง ท่านก็จะอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ของแท้ครับ

แนวโน้มของโลกของแท้แน่นอนก็คือ paperless ไม่มีแล้วครับ ภาพ หรืออักษร หรือรอย
ขีดเขียนอะไรที่ถูกพิมพ์ถูกเขียนไว้บนกระดาษ ที่สุดจะต้องลงเอยอย่างสาธารณูปโภคบริเตนนิกา
แม้แต่มหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันทุกวันนี้ท่านฮิตสร้างอาคารสถานที่กันมากมายใหญ่โต อีกไม่น่าจะ
เกินสิบปีสิบปีละครับ ตึกพวกนี้จะเป็นอาคารร้าง เป็นขยะคอนกรีตที่ต้องใช้งบประมาณก้อน
ใหญ่ในการทุบทิ้ง ขึ้นเอาไว้ก็ต้องใช้ค่าบำรุงรักษากันจำนวนมาก

การศึกษาระดับปริญญาต่อไปในอนาคต จะไม่มีใครหิวกระเป๋ไปเรียนในอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยอีกแล้ว แม้แต่เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท่านก็ยังเห็นหน้าค่าตาอาจารย์ทางไอแพด

ไอโฟน ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในอนาคต วุฒิกการศึกษาจะเป็นปริญญาที่ประหยัด ตัดค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีปัจจุบันยังทำได้ขนาดนี้ อีกสิบปีสิบปีข้างหน้า เทคโนโลยีในอนาคตจะทำได้มากกว่านี้เยอะ

ใครจะใส่อะไรลงไปเป็นหลักสูตรการศึกษาของเยาวชนไทยก็เชิญเถิด ทว่ากรุณาอย่าขาดเรื่องอนาคตศึกษา แม้ว่าจะไม่ใช่วิชาใหญ่ แต่กรุณาใส่ไปให้เด็กไทยมีโอกาสใช้จินตนาการเพื่อทำนายอนาคต นึกถึงอนาคต และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับอนาคตให้ได้

คุณนิติ นวรัตน์